

Số -CT/HU

Thuận Bắc, ngày tháng 6 năm 2024

CHỈ THỊ

Lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2025

Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024 được Bộ Quốc phòng chỉ đạo tiếp tục thực hiện phương châm giao quân “địa phương làm tròn khâu” tuyển người nào chắc người đó; chú trọng tuyển số thanh niên là Đảng viên, đã tốt nghiệp các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học, trong các cơ quan Nhà nước và các doanh nghiệp để nâng cao chất lượng của công tác tuyển quân với mục tiêu: Xây dựng lực lượng thường trực vững mạnh gắn với nhiệm vụ xây dựng lực lượng dự bị động viên; góp phần tạo nguồn cán bộ cơ sở cho địa phương.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự hướng dẫn của các sở, ngành, Bộ CHQS tỉnh, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024 đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự và Luật Công an nhân dân, hoàn thành được chỉ tiêu giao quân. Thực hiện việc đăng ký, quản lý số công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi đạt tỷ lệ 4,77% so với dân số; tổ chức các bước trong quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ chặt chẽ, công khai, công bằng, dân chủ, minh bạch, đúng Luật từ cơ sở; tỷ lệ gọi khám sức khỏe bốn công dân trên một chỉ tiêu giao quân; thực hiện đúng quy trình các bước của Bộ Quốc phòng giao cho địa phương thực hiện tròn khâu “tuyển người nào chắc người đó”. Kết quả giao quân năm 2024: 93/93 công dân (*Quân sự: 75, Công an: 18*) đạt 100% chỉ tiêu giao; chất lượng giao quân năm nay đạt cao hơn năm trước, trong đó có: 11 đảng viên nhập ngũ, 02 công dân có trình độ Cao đẳng và tạo nguồn trong tuyển quân 23 công dân. Tổ chức hiệp đồng giao, nhận quân chặt chẽ, đúng quy định, tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2024 nhanh gọn, an toàn, tiết kiệm, tổ chức vận chuyển quân bàn giao cho các đơn vị đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm đó là:

- Hằng năm, cơ bản các địa phương đã tiến hành tổ chức triển khai đăng ký nghĩa vụ quân sự nam công dân đủ tuổi 17 đúng theo quy định. Tuy nhiên, việc tổ chức đăng ký chưa được chặt chẽ, còn thiếu sót, chưa cập nhật đầy đủ các thông tin của công dân như: nghề nghiệp, văn hoá, năm sinh...

- Công tác đăng ký, quản lý thực lực công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự chưa chặt chẽ, nắm tình hình, hoàn cảnh gia đình của công dân chưa chắc. Từ đó, ảnh hưởng đến kết quả xét duyệt tuyển chọn, gọi công dân khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và gọi công dân nhập ngũ.

- Công tác tuyên truyền về Luật NVQS của một số địa phương chưa thật sự sâu rộng đến tầng lớp nhân dân. Phương pháp tổ chức, biện pháp, cách thức truyền tải nội dung công tác tuyên truyền, cổ động, vận động công dân và gia đình tự giác chấp hành Luật NVQS chưa có chiều sâu, nội dung mang tính chất hình thức, chỉ tập trung vào thời điểm tuyển quân, chưa thường xuyên và liên tục dẫn đến nhận thức về nghĩa vụ, trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc của một bộ phận nhân dân, công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ còn hạn chế.

Để triển khai thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2025 bảo đảm đạt 100% chỉ tiêu giao quân, nâng cao chất lượng. Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, địa phương tập trung triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục triệt để những mặt còn hạn chế, tồn tại trong công tác tuyển quân năm 2024; đồng thời, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đúng Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Công an nhân dân, trọng tâm là Nghị định số 13/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 của Chính phủ; Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 06/6/2022 của Chính phủ; Thông tư số 148/2018/TT-BQP ngày 04/10/2018 của Bộ Quốc phòng; Thông tư số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15/4/2016 và Thông tư số 105/2023/TT-BQP ngày 06/12/2023 của Bộ Quốc phòng về quy định tiêu chuẩn sức khỏe, khám sức khỏe cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và nhân dân trong thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; động viên, cổ vũ thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Tổ chức thực hiện các bước xét duyệt, tuyển chọn chặt chẽ, công khai, minh bạch, dân chủ từ cơ sở, thực hiện tốt “3 cử, 4 công khai”, niêm yết công khai các nội dung theo quy định tại Thông tư số 148/2018/TT-BQP ngày 04/10/2018 của Bộ Quốc phòng.

2. Tiếp tục thực hiện chủ trương của Đảng ủy Quân khu về việc tuyển chọn, gọi nhập ngũ công dân theo tiêu chí “3 trong 1” (*công dân có trình độ đại học, cao đẳng, công dân là cán bộ, công chức, công dân là đảng viên*) tại Công văn số 46/CV-ĐU ngày 23/4/2013 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu; yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp cần phải hiểu đúng để quán triệt và thống nhất triển khai thực hiện tiêu chí “3 trong 1” trong tuyển quân. Chú trọng thực hiện việc tạo nguồn để xây dựng lực lượng bộ đội thường trực, lực lượng dự bị động viên (*Sĩ quan, Hạ sĩ quan chỉ huy, nhân viên CMKT*) và tạo nguồn cán bộ cơ sở cho địa phương. Thực hiện phương châm làm tròn khâu “tuyển người nào chắc người đó”, chịu trách nhiệm về số lượng, chất lượng thanh niên nhập ngũ từ khi tuyển chọn đến khi giao cho đơn vị nhận quân; không để xảy ra việc chống lệnh gọi nhập ngũ và hạn chế bù đắp sau giao quân.

3. Tổ chức xét duyệt chặt chẽ, chốt danh sách gọi khám sức khỏe đối với những công dân có chất lượng chính trị, đạo đức, sức khỏe tốt; tỷ lệ gọi khám sức khỏe không quá 4 người/1 chỉ tiêu, phát lệnh gọi nhập ngũ tỷ lệ dự phòng không quá 5%

so với chỉ tiêu giao quân. Phát lệnh gọi nhập ngũ trước ngày giao quân 15 ngày, thường xuyên nắm chắc số lượng, chất lượng công dân đã phát lệnh gọi nhập ngũ; kiểm tra sức khỏe công dân nhập ngũ trước khi giao quân; tuyệt đối không để công dân không đủ sức khỏe, vi phạm pháp luật nhập ngũ vào Quân đội, Công an. Tổ chức tốt Lễ giao, nhận quân theo đúng hướng dẫn số 991/HD-BTM ngày 28/4/2017 của Bộ Tham mưu Quân khu, chặt chẽ, bảo đảm trang trọng, nhanh gọn, tiết kiệm, an toàn; tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình, công dân trúng tuyển nhập ngũ và chiến sỹ mới đang huấn luyện tại các đơn vị; thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội; kịp thời giúp đỡ các gia đình có con, em nhập ngũ có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện cho chiến sỹ an tâm thực hiện nhiệm vụ.

4. Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng; lấy nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ là một nội dung thi đua, tiêu chí xét khen thưởng. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, thực hiện tốt dân chủ, công khai, công bằng; phát hiện và có biện pháp khắc phục kịp thời những thiếu sót, khuyết điểm; kiên quyết xử lý nghiêm, dứt điểm những cá nhân, tổ chức vi phạm trong quá trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Tổ chức sơ, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2025, đề ra phương hướng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ những năm tiếp theo.

5. Tổ chức thực hiện:

5.1. UBND huyện ban hành quyết định giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Chỉ đạo rà soát, kiểm tra toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự, Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự huyện; nâng cao vai trò trách nhiệm của các thành viên các hội đồng. Triển khai đầy đủ các bước, các khâu trong quy trình công tác tuyển quân bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng, đúng luật; tạo đồng thuận cao trong Nhân dân, không để những trường hợp đủ tiêu chuẩn chính trị, sức khỏe nhập ngũ vào quân đội và tham gia công an nhân dân lợi dụng kẽ hở trong công tác đăng ký, quản lý nguồn sẵn sàng nhập ngũ và yếu tố về sức khỏe để trốn thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự; tạo điều kiện thuận lợi cho các xã trong công tác tuyển quân. Quan tâm bố trí kinh phí trong việc thực hiện kế hoạch tổ chức “Hội trại ngày Hội tòng quân năm 2025” bảo đảm an toàn, chặt chẽ và đạt kết quả cao.

5.2. Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Ban CHQS huyện, Công an huyện xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các địa phương, đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền các văn bản về công tác tuyển quân; tăng cường đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Công an nhân dân, các Thông tư, Nghị định và văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Bộ Quốc phòng có liên quan; tăng cường tuyên truyền truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc, truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam, truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh đi trước đã góp phần vào trang sử của hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ cứu nước, các tấm gương của các anh hùng liệt sỹ đã không tiết xương máu sẵn sàng hy sinh vì độc lập tự do cho Tổ quốc; trách nhiệm và vinh dự tham gia bảo vệ Tổ quốc. Kịp thời đưa tin, đăng bài những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác tuyển quân, phản ánh những tiêu cực

và các hành vi chống đối, trốn tránh không tham gia nghĩa vụ quân sự, tạo sự công bằng và tự giác trong thực hiện nghĩa vụ quân sự ở địa phương.

5.3. Ban Tổ chức Huyện ủy phối hợp với Đảng ủy các xã làm tốt công tác bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng; thường xuyên quan tâm, quản lý, giáo dục, sử dụng số đảng viên là quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương, hạn chế mức thấp nhất việc bỏ sinh hoạt đảng phải xóa tên trong danh sách đảng viên; phối hợp với Ban CHQS huyện, Trung tâm chính trị huyện mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho thanh niên sẵn sàng nhập ngũ năm 2025; phối hợp với các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể, địa phương tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo các cơ quan đảng, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội tạo điều kiện cho công dân trong độ tuổi nhập ngũ đang công tác tại cơ quan, đơn vị thực hiện Nghĩa vụ quân sự; tuyển chọn nhập ngũ đối với cán bộ, công chức, bảo đảm tốt chế độ, vị trí công tác cho cán bộ, công chức sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về đơn vị cũ làm việc, công tác.

5.4. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện; tiến hành xử lý những tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ tuyển quân; kịp thời xem xét xử lý cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhân viên, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện, các xã có con em trong độ tuổi nhập ngũ không thực hiện nghiêm Luật nghĩa vụ Quân sự, Luật Công an Nhân dân.

5.5. Ban Dân vận Huyện ủy, Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện phối hợp với các địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao về nhận thức, ý thức trách nhiệm của công dân với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Tổ chức tốt việc thăm hỏi, động viên, tặng quà cho thanh niên lên đường nhập ngũ yên tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

5.6. Đảng ủy Công an huyện chỉ đạo công an huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, tổ chức xét duyệt tiêu chuẩn chính trị cho công dân nhập ngũ năm 2025 theo đúng quy định; không để các trường hợp vi phạm tiêu chuẩn chính trị, vi phạm pháp luật nhập ngũ vào Quân đội và Công an nhân dân; hỗ trợ các địa phương tìm, gọi thanh niên về thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự (*khi có yêu cầu*); tập trung tuyên truyền, vận động, giúp đỡ các xã khó khăn; kịp thời xử lý đối với tập thể, cá nhân cản trở việc gọi công dân nhập ngũ và những trường hợp chống, trốn theo đúng quy định của pháp luật.

5.7. Ban Thường vụ Huyện đoàn phối hợp với các ban, ngành đoàn thể của huyện, Đảng ủy các xã và Ban Chỉ huy Quân sự huyện xây dựng kế hoạch tổ chức “Hội trại ngày Hội tòng quân năm 2025” bảo đảm an toàn, chặt chẽ và đạt kết quả cao.

5.8. Đảng ủy các xã lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyển quân năm 2025; phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền về kết quả tuyển quân đối với địa phương mình quản lý, phụ trách.

5.9. Đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy theo địa bàn được phân công phụ trách tiếp tục tăng cường bám nắm, sâu sát cơ sở, theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc Cấp ủy, chính quyền các địa phương và đơn vị phụ trách triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2025, kiên quyết không để xảy ra hiện tượng tiêu cực trong quá trình tuyển quân; kịp thời báo cáo, đề xuất Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết.

5.10. Giao Ban Chỉ huy Quân sự huyện phối hợp chặt chẽ với Công an huyện tham mưu cho Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “3 cùng” (*cùng Hội đồng nghĩa vụ quân sự, cùng Hội đồng khám sức khỏe, cùng Lễ giao, nhận quân*) theo quy định tại Công văn số 1467/BTL-TM ngày 28/10/2019 của Bộ Tư lệnh/Quân khu 5. Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy kết quả triển khai thực hiện để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),
- Ban Nội chính Tỉnh ủy,
- Đảng ủy Quân sự tỉnh,
- Thường trực: HĐND, UBND huyện,
- Các đ/c Huyện ủy viên,
- Các cơ quan, ban, ngành, MT-DT huyện,
- Đảng ủy Quân sự huyện,
- Các tổ chức cơ sở Đảng,
- Lưu: VPHU

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ**

Vũ Ngọc Dương